



1 ธันวาคม 2564

เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขออนุญาตให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปลาย

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR CODE และลิงก์สำหรับการสมัครสอบและติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือก

ตามทีในทุกปีการศึกษา ศูนย์สอบดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ จะมีการจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. เพื่อเฟ้นหาตัวแทนศูนย์ไปเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกในระดับชาติ (TAO) และเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก (IAO) และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (IOAA) ระดับนานาชาติ นั้น ในปีการศึกษา 2564 นี้ ศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่นักเรียนจากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ ภาคทฤษฎี แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจ มีใจรักในวิชาดาราศาสตร์ และมีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปลาย โดยมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

1. วิธีการสมัครและกรอกข้อมูล

นักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกได้ด้วยการสแกน QR CODE หรือลิงก์ “Google Form สำหรับสมัครสอบ” และกรอกรายละเอียดข้อมูล พร้อมแนบแบบตอบรับหนังสือขออนุญาตถึงผู้ปกครองที่กรอกข้อมูลและลงนามผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับหนังสือขออนุญาตถึงผู้ปกครอง ได้จากการสแกน QR CODE หรือลิงก์ “แบบตอบรับฯ กำหนดการรับสมัคร รายละเอียดในการสอบคัดเลือกและตารางเรียน”)

2. กำหนดการรับสมัครวันสุดท้าย

หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

3. กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ

การสอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องสื่อประสม 3 ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงขึ้น และโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (Onsite) ได้ จะมีการปรับรูปแบบการสอบเป็นแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยขอให้ผู้สมัครติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกผ่านทางกลุ่มไลน์ที่ระบุไว้

4. การติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบคัดเลือก

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือกจากกลุ่มไลน์ ได้ด้วยการสแกน QR CODE หรือลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มไลน์ตามที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

พรพรม ชัยฉัตรพรสุษ


(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม


และรองคณบดีคณะครุศาสตร์

QR CODE และลิงก์ สำหรับการสมัครสอบและติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือก

1. QR CODE และลิงก์สำหรับการสมัครสอบ



ลิงก์สำหรับสมัครสอบผ่านทาง Google Form
<https://forms.gle/cfrVp81PhNMS3TwZ7>



2. QR CODE และลิงก์แบบตอบรับหนังสือขออนุญาตถึงผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนสมัครสอบ / กำหนดการรับสมัคร / รายละเอียดการสอบและตารางเรียน




แบบตอบรับหนังสือขออนุญาตถึงผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนสมัครสอบ / กำหนดการรับสมัคร / รายละเอียดการสอบ และตารางเรียน

<https://drive.google.com/file/d/1oJZNe7zbLZWF44H849uVNgMMoyncmrVU/view?usp=sharing>

3. QR CODE และลิงก์ เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ในการติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือก



ลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มไลน์
เพื่อติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือก
http://line.me/ti/g/77yL_YwGM5o



ทั้งนี้ หากผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์วิวิทยา อินโท หมายเลขโทรศัพท์ 0831126230 , Line ID: 0855052844 ได้ในวันและเวลาราชการ